
Fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar

74.fundur. haldinn í Húsinu. Staðarbergi 6. Þriðjudaginn 4.nóvember 2014. kl 20:00

Fundinn sátu:, Veiga Dís Hansdóttir, Rebekka Rut Þorbjörnsdóttir,Bjarki Steinar Viðarsson, Sveinn 
Ísak Kristinsson,,Ína Kathinka Grönvold Steinþórsdóttir ,Ragnar Jón Ragnarsson, Eyþór Eysteinsson

Afboðuðu:, Þórdís Dröfn Andrésdóttir, Yngvi Freyr Óskarsson, Sonja Björk Tirado,Eva Björk 
Reynisdóttir.

Fundargerð ritaði: Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir.

1.Fundarstjóri næsta fundar 

Samþykkt að Rebekka Rut Þornjörnsdóttir stýri næsta fundi sem boðað er til 12. September2014 .

2.Fundartími næsta fundar

Ákveðið var að næsti fundur yrði haldin þann 12.nóvember klukkan 20:00.

3. Fræðsla í geðfatlanir í skólum. 

Rebekka ræddi um skort á fræðslu um geðraskanir og andlegar fatlanir.  

Ákveðið var að farið verði  undirskriftasöfnun um beiðni þess efnis að slíkri fræðslu verði bætt ínn í 
grunnskólastarf í Hafnarfirði.

4. Undirbúningur fyrir fund með Bæjarstjórn Hafnarfjarðar.

Dregist hefur á langinn að fá fund með bæjarstjórn og hafa fulltrúar ráðsins þungar áhyggjur af 
áhugaleysi nýkjörinnar bæjarstjórnnar á ungmennaráði.

5. Kosing áheyrnarfulltrúa í ÍTH nefnd

Veiga Dís Hansdóttir var kosin áheyrnarfulltrúi ungmennaráðs í ÍTH nefnd og varamaður hennar 
Sveinn Ísak Kristinsson.

Fleira var ekki gert 

Fundi slitið 21:34.


